

Triệu Phong, ngày 09 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024 (Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa VI)

Năm 2024, xác định là năm có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng tốc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Huyện ủy đã ban hành các chủ trương lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; HĐND huyện kịp thời ban hành các chính sách địa phương, tăng cường giám sát, giải quyết kiến nghị cử tri; UBND huyện linh hoạt trong điều hành các lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội, cải cách hành chính công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã động viên các tầng lớp Nhân dân luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất để nâng cao đời sống, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Nhân dân quan tâm theo dõi và đồng tình với công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua của Đảng và Nhà nước ta; những vụ việc tham nhũng lớn, nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự điều hành của chính quyền và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân đã được giải quyết triệt để, nghiêm khắc, mang tính răn đe cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nhân dân vẫn băn khoăn, lo lắng trước các yếu tố bất lợi của thị trường bên ngoài, giá cả vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất biến động tăng; sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp trong huyện còn nhiều hạn chế. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên ... đang là lĩnh vực nóng, nhạy cảm, cần có sự quan tâm hơn nữa của chính quyền các cấp nhằm tránh tình trạng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà và không để lại dư luận trong Nhân dân. Nhân dân quan tâm đến chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện. Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng giải quyết hợp lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật

Trong năm 2024, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động hiệp thương và triển khai kịp thời, có kết quả khá tốt các chương trình phối hợp và thống nhất hành động; phát huy vai trò chủ trì, phối hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, trọng tâm là tập trung tuyên truyền, tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến khu dân cư và được đa số người dân tham gia. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước và tại địa phương; phát động xây dựng các mô hình tự quản trong Nhân dân; khởi công và khánh thành nhà Đại đoàn kết; hưởng ứng “*Chinh trang nông thôn mới*” và tổ chức ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, phối hợp hướng dẫn xử lý nước thải, phân loại rác thải tại nguồn ở các khu dân cư...

Phối hợp xây dựng 12 phóng sự tuyên truyền trên sóng PT-TH tỉnh¹, tham gia 11 bài viết và nhiều tin hoạt động trên Báo Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, Bản tin công tác Mặt trận tỉnh, Trang Thông tin điện tử huyện về kết quả hoạt động các lĩnh vực công tác Mặt trận và đăng tải hơn 120 status kèm hình ảnh hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác tuyên truyền cùng với hình thức tuyên truyền truyền thống; tích cực đổi mới hình thức thực hiện công tác nắm bắt thông tin, tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri, họp dân, loa phát thanh của thôn, thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông... đã tạo điều kiện cho Nhân dân nắm bắt kịp thời các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

2. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

2.1. Hoạt động giám sát

Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội theo theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của MTTQ các cấp, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động đăng ký nội dung chuyên đề, dự kiến kế hoạch giám sát theo Quyết định 217 năm 2024 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch, thành lập Đoàn, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai giám sát 02 cuộc tại 02 xã (Triệu Tài và Triệu Trạch). Hướng dẫn cấp cơ sở tập trung giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp, Kế hoạch, Kết luận của Huyện ủy về thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia các Đoàn giám sát của

¹ Tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; công tác GPMB; công tác giám sát đầu tư của cộng đồng; xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; công tác bảo vệ môi trường; công tác Mặt trận chung tay xây dựng nông thôn mới; huyện Triệu Phong đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

2.2. Hoạt động phản biện xã hội

Hoạt động phản biện xã hội ngày càng chủ động, thiết thực và hiệu quả; MTTQ các cấp chủ trì tổ chức phản biện xã hội, góp ý đối với 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án, kế hoạch của trung ương và địa phương; triển khai lấy ý kiến và tham gia vào 12 Dự thảo Luật², 06 dự thảo văn bản QPPL, 01 Dự thảo Thông tri hướng dẫn³, tham dự 01 Hội thảo về “*Nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội*” tại tỉnh. Các ý kiến tham gia góp ý của Mặt trận các cấp đều được đánh giá cao, đã có nhiều ý kiến quan trọng đề xuất với tỉnh và Trung ương kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung quan trọng vào các dự thảo cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời đã phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

2.3. Công tác tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

MTTQ các cấp trong huyện đã xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo Nghị quyết quan trọng của cấp ủy, đề xuất biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; giám sát trách nhiệm nêu gương cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong huyện. Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp tại các kỳ họp của HĐND.

3. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã

3.1. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương về xây dựng và thực hiện tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “*Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*”; gắn với thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở để gặp gỡ, tiếp xúc, nắm bắt tình hình, ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc nảy sinh, góp phần tạo không khí dân chủ,

² Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Phòng chống Nhân dân; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống mua bán người; Luật hóa chất; Luật điện lực; Luật việc làm; Luật Khoáng sản - địa chất.

³ Thông tri Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSDTCCĐ.

đoàn kết trong cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

Phát huy vai trò phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức tuyên truyền các nội dung về thực hiện dân chủ “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng*”; các quy định về tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; về đầu tư và giám sát cộng đồng; qua đó đã nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về thực hiện quyền dân chủ và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức tập huấn, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định một số điều về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn huyện⁴.

3.2. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Chủ động hướng dẫn Mặt trận các cấp theo dõi, đôn đốc, kiện toàn và nắm tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Các Ban luôn được quan tâm kiện toàn đảm bảo chất lượng, đến nay cơ bản đã hoạt động có nề nếp và đi vào chiều sâu. Toàn huyện có 18 Ban Thanh tra nhân dân, năm 2024 đã kiểm tra, giám sát được 43 vụ việc; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chủ yếu là giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nguồn kinh phí do ngân sách cấp, các nguồn tài chính do Nhân dân đóng góp và các nguồn tài chính khác; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và Nhân dân; giám sát việc bình xét hộ nghèo, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 57 công trình với trị giá hàng trăm tỷ đồng; các thành viên trong Ban được phân công nhiệm vụ cụ thể về công việc theo kế hoạch đề ra và tích cực giám sát chất lượng, tiến độ thi công các công trình, dự án được triển khai xây dựng ở địa phương.

4. Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với chính quyền cùng cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn để thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; thực hiện nghiêm túc việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin của huyện, của xã, thị trấn về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tiếp xúc; chuẩn bị tốt nội dung, thành phần tham gia, giải đáp kịp thời một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân liên quan thẩm quyền

⁴ Tham dự có 146 vị, bao gồm: 54 vị trong BTT UBMT cấp xã và 92 Trưởng ban CTMT khu dân cư.

cấp huyện và cấp xã ngay tại các cuộc tiếp xúc. Năm 2024, đã tổ chức 04 điểm tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị⁵, 28 điểm tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện; tham gia tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Tham gia phối hợp tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án trên địa bàn; lắng nghe ý kiến của Nhân dân để kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết⁶.

5. Tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực cụ thể hóa Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức mình. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, lãng phí; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin phản ánh về tham nhũng, lãng phí, kịp thời phản ánh với cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện, chủ động tiếp công dân theo định kỳ tại trụ sở Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Thông tri số 36/TT-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của UBTWMTTQVN; phối hợp với chính quyền các cấp tiếp nhận, xử lý, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết⁷.

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được chú trọng, thường xuyên kiện toàn các tổ hòa giải bảo đảm đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức “*Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*” trong mỗi cá nhân. Trong năm MTTQ các cấp đã hòa giải 58 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 51 vụ việc, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết trong nội bộ Nhân dân.

6. Kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình, phong trào đã phát động; trong đó, tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, phong trào “*Đoàn kết sáng tạo*”, xây dựng và thực hiện “*Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang*” đảm bảo đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tích cực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029 gắn với các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện⁸.

⁵ Tiếp xúc cử tri với Quốc Hội: Triệu Sơn, Triệu Phước, Triệu Giang, Triệu Ái

⁶ UBMT xã Triệu Trung phối hợp với UBND, Công an xã tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến người dân” với 15 lượt ý kiến tham gia phát biểu và nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn gia thông trên địa bàn.

⁷ Đã tiếp nhận và xử lý 02 đơn tố cáo, kiến nghị của công dân về một số lĩnh vực có liên quan.

⁸ Triệu Sơn, Triệu Giang, Triệu Ái, Triệu Thuận, Triệu Phước... huy động nguồn xã hội hóa xây dựng các đường Điện chiếu sáng, đường Cờ và Pano tuyên truyền; Triệu Thuận, Triệu Trung, Triệu Đại ... phát động “Chinh trang

Hoàn thành tốt việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới với tỷ lệ hài lòng rất cao (đạt 99,48%). Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Triệu Phước, Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Long phối hợp tổ chức công nhận 05 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu⁹ và thị trấn Ái Tử công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh¹⁰.

Công tác vận động Quỹ “*Vì người nghèo*” được MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện quan tâm triển khai thực hiện. Năm 2024, cấp huyện đã vận động được hơn 920 triệu đồng; cấp xã vận động hơn 1,8 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí được phân bổ từ Mặt trận cấp trên đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 21 nhà Đại đoàn kết trị giá 1115 triệu đồng. Quỹ “*Vì người nghèo*” huyện hỗ trợ 09 mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 110 triệu đồng. Dự kiến cuối tháng 12 năm 2024, UBMT huyện sẽ phối hợp với Hội Tennis Triệu Phong tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng 04 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi và quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách với kinh phí khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Hoạt động Cứu trợ trên địa bàn huyện được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm, tập trung thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống khi có sự cố thiên tai xảy ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Ban Vận động Quỹ Cứu trợ huyện Triệu Phong đã nhận được số tiền **3.955.432.000** đồng từ cán bộ và nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ, chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Ban Cứu trợ tỉnh và 06 huyện miền núi phía bắc để ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục sự cố do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Trong năm 2024, MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tuyên truyền, triển khai chương trình “*Trao quà và hỗ trợ dùng trải nghiệm máy lọc nước Aqua Việt Nam*”; phối hợp tổ chức các hội chợ 0 đồng.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân, tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp theo luật định. Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như sau:

1. Hiện nay, việc vứt, đổ rác bừa bãi ra các trục đường trở thành thói quen xấu của không ít người dân, hành động này đã gây ra ô nhiễm môi trường và làm xấu cảnh quan nông thôn, đô thị. Vì vậy, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi này nhằm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới, hướng tới xây dựng thêm nhiều xã đạt nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.

nông thôn mới” với quy mô toàn xã; Triệu An, Triệu Độ, Triệu Hòa, thị trấn Ái Tử tổ chức Khởi công, Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

⁹ Xã Triệu Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; khu dân cư Võ Phúc An (Triệu Thuận), Quảng Lượng (Triệu Đại), Nam Phước, Lương Kim (Triệu Phước), Bích Khê (Triệu Long)

¹⁰ Bích Khê, Triệu Long; Võ Phúc An (Triệu Thuận); Quảng Lượng (Triệu Đại); Nam Phước, Lương Kim (Triệu Phước)

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; phối hợp thực hiện chặt chẽ các khâu, bước sơ tuyển, khám tuyển, không để một số công dân lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm, nhằm thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự.

3. Trước dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, tình hình đốt pháo, lô đề, cờ bạc và trộm cắp vặt, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông... diễn ra ở các xã, thị trấn có chiều hướng gia tăng... Vì vậy, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương để Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc Ất Tỵ 2025 trong không khí vui tươi, an toàn.

4. Nhiều cử tri phản ánh việc giải quyết các thủ tục về đất đai cho Nhân dân như cấp đổi, cấp mới Giấy CNQSD đất... nhiều trường hợp làm rất chậm gây phiền hà cho Nhân dân. Vì vậy, kính đề nghị HĐND huyện tăng cường công tác giám sát; đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo để việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai cho Nhân dân được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

5. Công tác giải phóng mặt bằng để thi công các công trình, dự án là rất quan trọng, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện từ việc kiểm kê, đánh giá, áp giá đền bù đất đai, tài sản ... cho người dân đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy định để tránh thất thoát kinh phí của Nhà nước, thiệt hại cho người dân và thuận lợi cho việc triển khai xây dựng đúng thời gian, tiến độ.

Trên đây là thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024 và một số đề xuất, kiến nghị tại kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa VI của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện./.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện; Ban Dân vận Huyện ủy;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các tổ chức CT-XH huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Trần Việt Dũng